



ที่ มท 0808.3/ว 1831

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300

17 กันยายน 2550

เรื่อง แจ้งผลการประเมินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปี
งบประมาณ 2550

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว899 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลการประเมินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน 1 ชุด
2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ระดับจังหวัด และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและประเมินให้คะแนนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ตามแบบประเมินความพยายามในการจัดเก็บภาษี และรวบรวมแบบประเมินฯ พร้อมเอกสารหลักฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการประเมินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2550 ให้ประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบผลการประเมินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2550 ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 แล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการดังนี้

1. แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบผลการประเมินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2550 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2550 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามจำนวนรางวัลและเงินรางวัลที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็น

รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550

2. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) และองค์การบริหารส่วนตำบล (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 5 รวม 35 แห่ง โดยขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2550 ซึ่งจะได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ และเมื่อทราบกำหนดการในพิธีมอบรางวัลฯ ที่ชัดเจนแล้ว จะได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับรางวัลชมเชยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้จัดส่งโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพื่อส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับรางวัลชมเชยต่อไป

3. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2550 นำเงินรางวัลที่ได้รับจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ไปใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่เหลือให้นำไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือประโยชน์สุขของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพร ไร่บางยาง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร. 0-2241-0755
โทรสาร. 0-2241-9041